

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ว ๖๙๕



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแพร่ ถนนราษฎร์อุทิศ
พร ๕๔๐๐๐

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง นายองค์การบริหารเหมืองหม้อ
และนายองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก แจ้งการออกประกาศคณะกรรมการสรรหา
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ซึ่งมีพนักงานส่วนตำบลในเขตจังหวัดแพร่ เป็นผู้ผ่านการสรรหาในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

๑) นายจิรายุต์ กุหลาบแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นผู้ผ่านการสรรหาในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย โดยจะบรรจุแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘

๒) นางสาวปฎิษรศรมี มั่นคง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สังกัด องค์การ
บริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นผู้ผ่านการสรรหาในตำแหน่ง หัวหน้า
ฝ่ายการเงินและบัญชี (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก โดยจะบรรจุแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘

๓) นางภูวรา อินปัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เป็นผู้ผ่านการสรรหาในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา (นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับต้น) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยจะบรรจุ
แต่งตั้งตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘

/เพื่อให้...

เพื่อให้การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของพนักงานส่วนตำบล
ในเขตจังหวัดแพร่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ชอบด้วยระเบียบกฎหมาย จึงขอให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
พิจารณาดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเสนอขอความเห็นชอบให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัดของตนเอง
โอนไปบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหา ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่
ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวเข็มิกา รอดสี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ วิชาการการเกษตร

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร่

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร ๐ ๕๔๕๓ ๔๑๑๙ ต่อ ๒๐๓